

ชื่อโครงการ	: การจัดทำบัญชีแซนด์วิชเพื่อจำหน่าย	
ผู้จัดทำโครงการ	: นางสาวพวงมาลา ชันทอง	
	: นางสาวณัชชา บุญปก	
	: นางสาวปาริฉัตร แนวนวัน	
ประเภทวิชา	: พาณิชยกรรม	
ครูที่ปรึกษา	: นายกฤตกร สบายใจ	ครูที่ปรึกษาหลัก
	: นางสาวจันทร์เพ็ญ พันธุ์เพชร	ครูที่ปรึกษาร่วม
	: นางมาลาศรี ใจกล้า	ครูที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา	: 2558	

## บทคัดย่อ

การทำโครงการ การจัดทำบัญชีแซนด์วิชเพื่อจำหน่าย ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจกระบวนการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานโครงการการคิดต้นทุนกำไร และราคาขาย กรณีศึกษาการทำแซนด์วิช เพื่อให้รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ และรู้จักความร่วมมือความสามัคคี เพื่อรู้จักวิธีนำเสนอโครงการ และผลการดำเนินงานที่เสร็จแล้ว เพื่อจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายจากโครงการกระบวนการจัดทำบัญชีแซนด์วิชประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดทำโครงการ ได้แก่ นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา จำนวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บรวบรวมโดยการสอบถาม และแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการกระบวนการจัดทำบัญชีแซนด์วิช มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของโครงการกระบวนการจัดทำบัญชีแซนด์วิชความรู้ความเข้าใจกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาในการจัดการโครงการกระบวนการจัดทำบัญชีแซนด์วิชเพื่อจำหน่าย

จากการศึกษาพบว่า นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทามีความพึงพอใจในแซนด์วิชหลากหลายอยู่ในระดับมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านคุณภาพ และด้านประโยชน์ นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในแซนด์วิชหลากหลาย ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ แซนด์วิชมีการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ แซนด์วิชมีขนาดพอเหมาะ สีสนสวยงาม แซนด์วิชมีความสะอาด ปลอดภัยถูกหลักอนามัยกับราคา ที่ขาย นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในแซนด์วิช ด้านคุณภาพอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ แซนด์วิช มีความนุ่ม พู เหมาะแก่การรับประทาน แซนด์วิชมีรสชาติกลมกล่อม สามารถรับประทานแทนอาหารได้ แซนด์วิชไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในแซนด์วิชหลากหลาย ด้านราคา อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ราคาเหมาะสมกับขนาด และปริมาณของแซนด์วิช คุณภาพของแซนด์วิชสามารถเพิ่มมูลค่าได้ แซนด์วิชมีราคาและผู้บริโภคสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องตัดสินใจยากนักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจในแซนด์วิชหลากรส ด้านประโยชน์อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อโดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ การทำแซนด์วิชสามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้ นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการทำโครงการได้ การทำแซนด์วิชสามารถขายเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการทำแซนด์วิชอย่างละเอียด สามารถใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ ในการตกแต่งแซนด์วิชให้เหมาะแก่การรับประทานในปัจจุบัน

ในด้านของผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การคิดต้นทุน กำไร และราคาขาย กรณีศึกษาการทำแซนด์วิชหลากรส อยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ มีกระบวนการการบันทึกบัญชีรายรับ - รายจ่ายถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายได้ถูกต้องตามหลักการสามารถนำความรู้ความเข้าใจในด้านงานบัญชีมาบริหารจัดการภายในวิชาโครงการได้อย่างเหมาะสมสามารถเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ - รายจ่ายเพื่อผลการปรับปรุงโครงการมีการคำนวณต้นทุน กำไร และราคาขายได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการเพื่อกำหนดราคาขายได้อย่างเหมาะสมการกำหนดราคาขายมีความคุ้มทุนเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีกำไรโดยคำนึงถึงราคาของคู่แข่งชั้นและความพึงพอใจของลูกค้า มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว้เพื่อบรรลุเป้าหมายการซื้อการขาย และมีกำไร